



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โทร ๐-๔๔-๙๗๕๐๒๑

ที่ นม ๘๙๒๐๑ / วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การขออนุญาต การจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียวและตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ทำให้การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ ด้วยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การรายงานสถิติของผู้ที่มาใช้บริการงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเดือดร้อนให้กับประชาชน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงานในอนาคต วิเคราะห์ข้อมูล นำมาประมวลผลในการตัดสินใจ ที่แม่นยำหรือใช้กำหนดทิศทางในเรื่องต่างๆ เกิดการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำเนาปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จึงขอสรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางไสภา สีมานอก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ลงชื่อ

(นางอรรรรณ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ลงชื่อ

(นางอรรรรณ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง



ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เรื่อง	จำนวน	หมายเหตุ
๑	รายงานสถิติให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	
๒	รายงานสถิติให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	
๓	รายงานสถิติให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด	-	
๔	รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๖	
๕	รายงานสถิติให้บริการข้อมูลการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร	๔	
๖	รายงานสถิติคำร้องขอความช่วยเหลือทั่วไปของประชาชน	๖	
๗	รายงานสถิติให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์	๑	
๘	รายงานสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์	-	
๙	รายงานสถิติให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๐	-	
๑๐	รายงานสถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค	-	
๑๑	รายงานสถิติการให้บริการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	-	
๑๒	รายงานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	